



รัฐประศาสนศาสตร์ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2556 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สำวิณี รอดสิน และรองศาสตราจารย์สมพิศ สุขแสน

บรรณาธิการ

สาระน่ารู้

- 😊 เปิดประตูสู่ได้หวัน (ตอนที่ 2)
- 😊 การประชุม ครม.สัญจร
- 😊 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยให้เด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2)
- 😊 โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

เปิดประตูสู่ได้หวัน(ตอนที่ 2)

รศ.สมพิศ สุขแสน

ฉบับที่แล้วเป็นการเปิดประตูสู่ได้หวันด้านสภาพภูมิศาสตร์และการเมืองการปกครอง ฉบับนี้ขอนำท่านไปสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กง และมหาวิทยาลัย NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เริ่มการก่อสร้างในปี ค.ศ. 1962 ซึ่งมีต้นแบบมาจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง เดิมชื่อพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑสถานเป็นที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีน โบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมีหนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อีกรวม 14 ประเภท มีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตักแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับ ในความงดงามเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมไปถึงหยกหมูสามชั้น งาช้างแกะสลัก 17 ชั้นและตราลัญจกรของจักรพรรดิเขียนหลงเรือสำเภาจิว (ต้องใช้กำลังส่งคุณละ 1 วินาที) นอแรดแกะสลัก ไก่แกะสลัก ลูกสมอแกะสลัก คณะของเราต้องเข้าแถวเดินตามไกด์อย่างใกล้ชิด เพราะผู้คนเข้าชมมากมายต้องเบียดกันจึงจะได้เข้าชม ซึ่งเดินชม 3 วัน ก็คงชมไม่ครบแน่นอน

จึงมีหลายคนกล่าวว่า “พิพิธภัณฑสถานที่ได้หวันเป็นพิพิธภัณฑสถานที่แสดงศิลปวัตถุจีนที่ล้ำค่าที่สุดในโลก” “การขายศิลปวัฒนธรรมเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่นำมาซึ่งชื่อเสียงและรายได้จากการท่องเที่ยวระยะยาวและยั่งยืน” เมื่อหันมาดูพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย จะพบว่ามีคนไทยไปศึกษาหาความรู้น้อยมาก บางวันเจ้าหน้าที่นั่งเหงา หรือนั่งหลับ จะมีก็เฉพาะชาวต่างชาติเข้ามาชมเท่านั้น ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมคนไทยจึงไม่ชอบเข้าชมโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ทั้งๆที่เรามีสิ่งของที่ล้ำค่า บ่งบอกถึง

ความรุ่งเรืองในอดีต ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารบ้านเมืองทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องหาแนวทางปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต

สำหรับการศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติ National Taiwan Normal University (NTNU) ซึ่งคณะของเราได้ไปศึกษาดูงานวันที่ 23 พ.ย.55 ภาคบ่ายมหาวิทยาลัยนี้อาคารแต่ละหลังไม่สูงมาก และจะสร้างด้วยอิฐแดง ระหว่างอาคารจะมีต้นไม้ร่มรื่น



คณะเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารหลักสูตร Political Science ผู้บริหารเขาจะนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Power Point และแจกเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยให้ 2 เล่ม เป็นภาษาอังกฤษ และอีกเล่มหนึ่งแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งทำให้อ่านง่าย เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่สร้างความประทับใจให้พวกเรามาก ดังคำกล่าวที่ว่า “ความประทับใจเมื่อแรกพบ ย่อมตรึงใจยาวนาน”

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2489 แต่เดิมเป็นวิทยาลัยอบรมครูแห่งมณฑลไต้หวัน ต่อมา พ.ศ.2510 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัย NTNU มี 8 คณะคือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการดนตรี คณะเทคโนโลยี คณะพลศึกษาและสันตนาการ คณะนานาชาติและการศึกษาของชาวจีนโพ้นทะเล และมี 52 สาขาวิชา ที่แปลกคือสาขา Political

Science อยู่ในคณะครุศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จุดเน้นของการสอน คือ **การพัฒนาชาติ รัฐศาสตร์เปรียบเทียบ โลกวิวัฒน์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** อาจารย์ส่วนใหญ่เป็น Professor ที่มีอาวุโสและมีผลงานวิจัยมากปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 11,560 คน มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,537 คน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก เมื่อเดือน กรกฎาคม 2554 (Webometrics Ranking of World Universities) มหาวิทยาลัย NTNU อยู่ในอันดับที่ 17 ของเอเชีย และอันดับที่ 176 ของโลก

จากการศึกษาดูงานที่ NTNU ครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ผู้บริหารและคณาจารย์ที่จะได้นำรูปแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยจากรากเหง้าของความเป็นมหาวิทยาลัยครู เช่นเดียวกับ มรอ. มาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้น ๆ ของเอเชียได้ โดยเฉพาะการร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ NTNU ในระดับคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมือนกัน เช่น คุริยางคศิลป์ ภาษาจีน ศิลปกรรม รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ โดยระยะแรกอาจแลกเปลี่ยนในการศึกษาดูงานระหว่างผู้บริหาร หรือการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ เป็นต้น แต่สิ่งที่จะต้องเร่งทำในระยะสั้นคือ การพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นๆที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มิฉะนั้นเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไต้หวันยังมีจุดเด่นที่ทำให้หลายประเทศอยากมาเที่ยว เช่น ตึกไทเป 101 ซึ่งมีขนาดความสูง อันดับ 2 ของโลก และมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก รถไฟหัวกระสุน (Rocket head Train) ที่มีความเร็วถึง 300 กม./ชั่วโมงวิ่งระหว่างเมือง



การวางผังเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม หรือแม้แต่การจราจรไม่ติดขัด รถยนต์ที่วิ่งตามถนนจะวิ่งระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถนน รถจะวิ่งไปตามเลนของตน ไม่มีการวิ่งแซงกัน บนถนนจะมีมอเตอร์ไซด์น้อย และมีจุดรับส่งผู้โดยสาร ห้ามขึ้นลงบริเวณที่มีไซ้จุดรับส่งผู้โดยสาร และรถยนต์จะจอดข้างทางขณะติดเครื่องเกิน 5 นาทีไม่ได้ จะถูกปรับ จึงทำให้รถไม่ติด ผู้คนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย รู้สึกปลอดภัย เพราะรถยนต์จอดสนิทให้คนข้าม แสดงว่ากฎหมายจราจรค่อนข้างเข้มงวด และประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบดี **ถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะมีการจัดระบบระเบียบของสังคมเสียใหม่ อย่างเน้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียว จนละเลยการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สังคมไทยจะได้เป็น“สังคมน่าอยู่”ที่แท้จริง**



การประชุมกรม.สัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม กรม.สัญญา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งในระหว่างการประชุม เชื่อมเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักที่ตั้งอยู่

ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากเสร็จภารกิจ การสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักก็ได้พบปะกับ ตัวแทนกลุ่มประชาชนเพื่อรับหนังสือร้องเรียน

มติในการประชุมกรม.สัญญา ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งนี้ มีมติอนุมัติงบประมาณ 5.2 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนา 5 จังหวัด อันได้แก่ พิชณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ในการประชุมกรม.สัญญาครั้งนี้ เห็นชอบแผนงาน/โครงการสำหรับโครงการที่ดำเนินการ ได้ทันที 35 โครงการ วงเงิน 672.71 ล้านบาท เห็นชอบใน หลักการรวม 76 โครงการ วงเงิน 51,330.47 ล้านบาท รวมเป็นโครงการทั้งสิ้น 111 โครงการ วงเงิน 52,003.18 ล้านบาท โดยโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำรายละเอียดคำขอรับการ จัดสรรงบรายจ่ายประจำปี 2556 จัดส่งให้สำนักงาน งบประมาณภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อพิจารณาวงเงิน งบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นต่อไป

ส่วนโครงการที่เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้ หน่วยงานรับผิดชอบไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสม และ จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งดำเนินการตาม ขั้นตอนของระเบียบ ให้สำนักงานงบประมาณใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามลำดับ

สำหรับโครงการต่างๆ ประกอบด้วย

- 1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงบัว จังหวัด พิชณุโลก ระยะที่ 1 25 ล้านบาท โดยขุดลอกคลองรอบบึง บัวและคลองชักน้ำลงบึงบัวพร้อมบ่ออัดดินลูกรัง
- 2.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำมณีบรรพต จังหวัดตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนเส้นทางระเบียง เศรษฐกิจ 25 ล้านบาท
- 3.โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทาง รถไฟสายจตุรัส ชัยภูมิ-เลย-หนองบัวลำภู หรือลำานรายณ์- เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัว ลำภู 35 ล้านบาท

4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายคมนาคม เป็น 4 ช่องจรจรทางหลวงหมายเลข 102 ตอน ห้วยซ้าง-ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 20 ล้านบาท

5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรดิตถ์ 13.66 ล้านบาท

6. โครงการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมของอุดรดิตถ์รองรับการค้าชายแดนภูคู้ และเอทีซี 16.32 ล้านบาท

7. โครงการศึกษาสินค้าการจำแนกความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจเพื่อรองรับเออีซี 20 ล้านบาท

การประชุมกรม.สัจจร ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ครั้งนี้ ถือว่าส่งผลดีต่อจังหวัดโดยตรง โดยเฉพาะการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณที่เป็นงบกลางสำหรับดำเนินโครงการพัฒนาของจังหวัดข้างต้น ซึ่งย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรดิตถ์ต่อไป

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัย

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐.

ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 นางสาววิไลวรรณ ชมเชย และนางสาวนุทธกาญ ชันทะสีลา ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และค่านิยมการดำรงชีวิต อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยให้แก่เด็กและเยาวชน (ครั้งที่ 2) ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้เป็นการให้คณะกรรมการโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมค่านิยมการดำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน เป็นคณะกรรมการเครือข่ายปปช.ภาคเหนือที่ร่วมเสนอกิจกรรมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 1 โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินในเดือนมีนาคมที่จะถึง ซึ่งจะได้เสนอให้ทราบในรปศ.นิวัตฉบับเดือนมีนาคม 2556 ต่อไป

โครงการจิตอาสาพัฒนา

โรงเรียนบ้านปางหมื่น



เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาคปกติ จำนวน 42 คน ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านปางหมื่น ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตถ์ โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬา สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่น ตลอดจนทาสีอาคารโรงเรียน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมความรู้และทักษะแก่นักเรียนพร้อมกับแจกของรางวัลด้วย อีกทั้งมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ซึ่งเป็นสานสายสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรกับโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น

ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร

❖ **Initiating structure** หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งงานมากกว่าคน เป็นลักษณะการบริหารงานตามแนวทางของทฤษฎีเอ็กซ์ (X) ของ Douglas McGregor ซึ่งตรงกันข้ามกับ **Consideration structure** ที่หมายถึงการบริหารงานที่เน้นคนมากกว่างาน หรือการบริหารตามแนวทางทฤษฎีวาย (Y)

❖ **Morality administration** หมายถึง การบริหารจรรยา เป็นการใช้คำสอนทางด้านสังคม การเมือง และศาสนาเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานที่ไว้วัดคุณภาพของการบริหารรัฐกิจ เฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานของความซื่อสัตย์